

THÔNG BÁO

Về việc cảnh báo kết quả học tập Tiếng Anh theo quy định của Học viện đối với sinh viên K7 hệ Đại học chính quy năm học 2019-2020

Nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh, góp phần đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong tình hình mới; Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 402/QĐ-HVPNVN ngày 08/07/2019 về việc phê duyệt kế hoạch “**Tổ chức Đào tạo tiếng Anh nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra cho sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam**”. Trong đó quy định đối với sinh viên khóa 7 phải đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Anh trong từng năm học. Hết năm thứ nhất, sinh viên cần đạt trình độ tối thiểu là 220 điểm TOEIC (hoặc tương đương); sinh viên nếu không theo học tiếng Anh tại Học viện (do CET-CAW tổ chức) sẽ phải nộp chứng chỉ, giấy xác nhận học tập từ bên ngoài hoặc tham gia kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh vào cuối năm học do CET-CAW tổ chức.

Trên cơ sở tiếp nhận hồ sơ, thông tin từ sinh viên cũng như kết quả đánh giá năng lực tiếng Anh lần thứ nhất; **Học viện Phụ nữ Việt Nam cảnh báo đối với những sinh viên có tên trong danh sách kèm theo** chưa đạt năng lực trình độ tiếng Anh theo quy định hoặc/ và không nộp minh chứng về trình độ tiếng Anh, cũng như không tham gia kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh cuối năm học.

Để đảm bảo đủ điều kiện đăng ký học tập năm học mới (không bị hạn chế số tín chỉ được đăng ký trong 1 học kỳ); Học viện Phụ nữ Việt Nam đề nghị sinh viên có tên trong danh sách nhanh chóng thực hiện ít nhất một trong các giải pháp sau đây:

1. Đăng ký tham gia học ngoại ngữ tại các lớp học do CET-CAW tổ chức tại Học viện. Nếu sinh viên học tiếng Anh của các tổ chức khác, đề nghị nhanh chóng gửi minh chứng xác nhận học tập và kết quả học tập về CET-CAW để kiểm tra, đối chiếu (trước khi bắt đầu năm học mới).

2. Tham gia đánh giá năng lực tiếng Anh được tổ chức vào ngày **25/07/2020** tại Học viện. Trung tâm CETCAW có trách nhiệm tổ chức 01 buổi ôn luyện (không thu phí) cho những sinh viên tham gia bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh.

Nơi nhận:

- Website Học viện
- CET-CAW, PĐT
- Lưu VT



PGS. TS. Trần Quang Tiến